

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

đánh giá cao chất lượng các hạng mục công trình đã thực hiện, đồng thời đề nghị UBND huyện Hưng Hà nhanh chóng hoàn thiện rà soát, đánh giá lại toàn bộ các hạng mục công trình của dự án đầu tư giai đoạn 1 đã được phê duyệt. Trong đó, làm rõ khối lượng, dự toán chi phí thực tế (bao gồm cả phần phát sinh, bổ sung) và tình hình thanh quyết toán đối với từng

hạng mục công trình, từng gói thầu của dự án đã triển khai thực hiện tới thời điểm này, làm cơ sở cho việc tính toán, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư, điều chỉnh dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước. Về việc điều chỉnh, bổ sung thêm hạng mục thứ viện vào dự án, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh

Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định đây là việc làm cần thiết, đề nghị UBND huyện Hưng Hà khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để đưa vào quy hoạch chi tiết Khu lưu niệm. Thư viện phải bảo đảm hài hòa với kiến trúc nông dân về các triệu chứng và biện pháp xử lý. Hướng dẫn người dân vệ sinh đồng ruộng sau khi thu hoạch lúa mùa để bảo đảm tiêu diệt mầm bệnh. Các địa phương rà soát lại diện tích lúa nhiễm bệnh lúa sọc đen, đặc biệt là diện tích mất trắng cần tích cực tuyên truyền người dân tiêu hủy. Trước khi phá bỏ cần bảo đảm phun diệt trừ rầy, tránh việc rầy di cư sang các diện tích khác. Làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh cuối vụ, không chủ quan trước bệnh đạo ôn cổ bông trong giai đoạn lúa trổ. Sở Công Thương

lập dự án xây dựng tượng đài nhà bác học Lê Quý Đôn trình UBND tỉnh phê duyệt. Quy mô tượng đài theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh; sử dụng đá làm chất liệu để xây dựng tượng. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất chỉ định tác giả thiết kế mẫu tượng, giao chủ đầu tư trên cơ sở tham khảo ý kiến của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chọn tác giả; ngoài ra, cần đề xuất thành lập hội đồng nghệ thuật theo đúng quy định.

Về thực hiện giai đoạn 2 dự án, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Hưng Hà chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2. Đối với giai đoạn 2, ngoài vốn đầu tư từ nguồn ngân sách, chủ đầu tư cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa nguồn vốn để mua sắm nội thất trong đến thờ. Cũng trên cơ sở kế hoạch đã lập, UBND huyện Hưng Hà chủ động báo cáo đề xuất nguồn vốn để tỉnh xem xét, quyết định.

TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP...

(Tiếp theo trang 1)

đến cuối vụ, các đối tượng sâu bệnh hại như bệnh lúa sọc đen, sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn cổ bông... còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là bệnh lúa sọc đen. Theo thống kê của ngành Nông nghiệp, đến ngày 6/9, diện tích nhiễm lúa sọc đen toàn tỉnh là 17.095ha, trong đó nhiễm rải rác đến dưới 5% là 10.083,4ha; nhiễm nhẹ từ 5 - 10% là 2.967,9ha; nhiễm trung bình từ 10 - 20% là 1.630,54ha; nhiễm nặng trên 20% là 1.612,22ha; diện tích mất trắng (trên 70%) là 801,35ha. Nhằm ngăn chặn kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do sâu bệnh gây ra, ngành Nông nghiệp đã xây dựng kế hoạch phòng, trừ bệnh lúa sọc đen

và rầy môi giới gây hại trên cây lúa, ngô vụ mùa, vụ đông năm 2017 và các vụ tiếp theo. Đồng thời, phát động đợt phun trừ sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 7 - 12/9 cho diện tích lúa trổ bông sau ngày 5/9 ở các huyện phía Bắc tỉnh và sau ngày 10/9 ở các huyện phía Nam tỉnh, diện tích phòng trừ là 48.000ha. Trên các giống lúa nhiễm bệnh như Q5, BC15, TBR225... ở giai đoạn thấp thì trừ đến đang trổ bông khuyến cáo nông dân phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp tăng cường cán bộ điều tra, theo

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Chiều ngày 7/9, huyện Tiên Hải tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, trừ sâu bệnh từ ngày 9 - 12/9. Hiện nay, 10.300ha lúa mùa của huyện Tiên Hải trong giai đoạn làm đòng đến trổ bông. Tuy nhiên, theo ngành chuyên môn, trên lúa mùa xuất hiện các đối tượng sâu bệnh phát sinh, diễn biến phức tạp như sâu cuốn lá, rầy các loại, sâu đục thân, đặc biệt là bệnh lúa sọc đen. Tại hội nghị, UBND huyện Tiên Hải đã yêu cầu các địa phương cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa. Trong đó, các HTX thường xuyên tiến hành kiểm tra đồng ruộng, khuyến cáo nông dân thực hiện phun thuốc bảo vệ thực vật theo khuyến cáo của ngành chuyên môn. Tổ chức các điểm bán thuốc cung ứng cho nông dân, bảo đảm đúng các loại thuốc mà ngành chuyên môn khuyến cáo. Các địa phương cần phối hợp với ngành chuyên môn kiểm tra các cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, có biện pháp xử lý theo pháp luật khi phát hiện bán thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện phối hợp với các HTX điều tiết nước hợp lý bảo đảm cho nông dân phòng, trừ sâu bệnh. Tuyên truyền, vận động nông dân nhổ bỏ các khóm lúa bị bệnh lúa sọc đen, không để bệnh lây sọc đen phát sinh, lây lan ra diện rộng.

Ngành Nông nghiệp lạc quan xuất khẩu vượt 33 tỷ USD



Dây chuyền chế biến dưa xuất khẩu.

(vietnamplus.vn) "Nếu không có những diễn biến bất thường xảy ra, với đà tăng trưởng của các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp như hiện nay, ngành Nông nghiệp sẽ về đích với mức tăng trưởng tối thiểu 3,03% trong cả năm 2017. Kim ngạch xuất khẩu ngành Nông nghiệp hoàn toàn có thể đạt và vượt mức 33 tỷ USD" - đó là nhận định của Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn về khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng của ngành Nông nghiệp tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn diễn ra chiều ngày 6/9 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho biết, mặc dù thời gian qua chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ nhưng sức sản xuất của ngành Nông nghiệp vẫn tiếp tục bứt phá, thị trường tiêu thụ mở rộng hứa hẹn một năm bội thu về xuất khẩu nông, lâm và thủy sản.

"Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 8 tháng qua ước đạt 23,7 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Vì vậy, trong 4 tháng tới, nếu không có những diễn biến bất thường kim ngạch xuất khẩu ngành Nông nghiệp hoàn toàn có thể đạt và vượt mức 33 tỷ USD trong năm 2017" - Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Hà Công Tuấn, các lĩnh vực sản xuất, thủy sản đang có những tín hiệu tăng trưởng và xuất khẩu khả quan. Giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 5,1 tỷ USD, tăng 18,1%. Dự kiến, kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm nay sẽ đạt 8 tỷ USD, tăng hơn 1 tỷ USD so với năm 2016.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn cũng cho biết, trong những tháng cuối năm 2017, tăng trưởng của ngành Nông nghiệp được đánh giá phụ thuộc rất lớn vào mức tăng trưởng của lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi.

Tháng 8/2017, giá trứng gia cầm tiếp tục tăng, giá thịt lợn giữ ở mức thấp, nên người dân vẫn thận trọng trong việc đầu tư tái đàn. Hiện tại hầu như chỉ các trang trại, gia trại chăn nuôi lợn quy mô lớn bắt đầu tái đàn nhưng số lượng hạn chế.

Mặc dù chăn nuôi lợn giảm sâu nhưng bù lại chăn nuôi gia cầm và trứng có sự gia tăng mạnh. Ước hết tháng 8 đàn lợn cả nước giảm 4%, đàn trâu giảm 0,5% song đàn bò cả nước tăng 2,8%, đàn gia cầm tăng khoảng 5,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo đánh giá của Cục Chăn nuôi, với nỗ lực tái đàn chăn nuôi lợn phục vụ nhu cầu tết và sự tăng mạnh trong sản xuất trứng, đạt mức 11 tỷ quả (tăng gần 2 tỷ quả so với năm trước), dự báo năm nay lĩnh vực chăn nuôi sẽ bảo đảm mức tăng trưởng 3%.

Đối với lĩnh vực trồng trọt, do những tháng đầu năm thời tiết diễn biến phức tạp nên sản lượng vụ đông xuân giảm 300.000 tấn lúa; bù lại, vụ hè thu ở các tỉnh phía Nam đã thu hoạch 1,085 triệu hecta-tạ (chiếm 56,2%) cho năng suất tăng hơn so với vụ trước là 2 tạ/ha, tính ra vụ này sản lượng tăng khoảng 400.000 tấn lúa.

Trong khi đó, phía Cục Trồng trọt cũng cho biết, với diện tích lúa ở miền Bắc đang phát triển khá tốt và kế hoạch sản xuất vụ thu đông ở đồng bằng sông Cửu Long, sản lượng dự kiến tăng khoảng 250.000 - 300.000 tấn so với cùng kỳ năm trước. Tính chung, sản lượng lúa cả năm ước đạt 44,1 triệu tấn.

Với những kết quả khả quan trong năm 2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cũng đã thống nhất đặt mục tiêu, kế hoạch tăng trưởng của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018 là 3% và kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 35 tỷ USD.

HỘI NÔNG DÂN VŨ THƯ Tuyên truyền công tác phòng, chống HIV/AIDS

Chiều ngày 7/9, Hội Nông dân Vũ Thư phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2017.

Tại hội nghị, hơn 100 cán bộ, hội viên nông dân các xã, thị trấn huyện Vũ Thư được cán bộ Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh giới thiệu nội dung cơ bản Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); thông tin tình hình nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Thái Bình nói chung và huyện Vũ Thư nói riêng; cung cấp kiến thức cơ bản về HIV/AIDS như: con đường lây nhiễm, đối tượng có nguy cơ cao lây nhiễm, các biện pháp phòng tránh lây nhiễm, phương pháp điều trị HIV/AIDS; thông tin về hiệu quả chương trình điều trị Methadone cho người nghiện ma túy, vai trò của việc tham gia bảo hiểm y tế đối với bệnh nhân HIV/AIDS điều trị bằng thuốc ARV.

Thông qua hội nghị nhằm góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên nông dân về công tác phòng, chống HIV/AIDS, từ đó tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng.

QUỲNH LŨU

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH Bắt phương tiện khai thác cát trái phép

Hồi 4 giờ ngày 6/9, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuần tra, mật phục, bắt quả tang 1 phương tiện với 5 đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép tại khu vực biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy. 5 đối tượng gồm: Trần Văn Mạnh, sinh năm 1981; Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1975; Đào Văn Tuấn, sinh năm 1988; Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1982; Phạm Văn Toàn, sinh năm 1979, đều có hộ khẩu thường trú tại xã Trần Dương, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Hiện nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Như vậy, từ đầu năm đến nay Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bắt, xử lý 3 vụ với 7 phương tiện/43 đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép trên khu vực biển của tỉnh, xử phạt hành chính gần 300 triệu đồng.

TẮT ĐẠT

ĐỒNG HƯNG Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ quản lý các trường học

Sáng ngày 7/9, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh huyện Đồng Hưng khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THCS, tiểu học, mầm non trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 4 ngày, 150 học viên nghiên cứu các chuyên đề: đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh, hoạt động đối ngoại trong tình hình mới và về bảo vệ an ninh chính

trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình" bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; nội dung cơ bản

THU HIẾN

THÀNH PHỐ Mưa lớn nhiều tuyến đường bị ngập



Trưa ngày 7/9, cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 tiếng đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Thái Bình bị ngập sâu trong nước. Theo ghi nhận của phóng

viên, việc mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường như: Lý Bôn, Phan Bá Vành, Hoàng Diệu, Lý Thường Kiệt... bị ngập úng cục bộ, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia

giao thông. Điều đáng nói, đây là những tuyến đường cú mưa là ngập.

Để hạn chế tình trạng này, các lực lượng chức năng của thành phố Thái Bình cần tăng cường hơn nữa các biện pháp như: nạo vét, tu sửa hệ thống tiêu thoát nước, xây dựng các phương án xử lý ngập úng cục bộ...

MINH PHÚC



2



3



4



5